



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๗๘๔ ต่อ ๓๐๙
ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๔/๕๕๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการประเมินฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เห็นควรให้ดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

(นายพิเชษฐ เพชรตุ่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลจำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
จ้างเหมาในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาฯ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
และรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย ผู้ไปรายงานตัวต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใด มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่
ได้รับขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

- ๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
- ๑.๒ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๒. หากตรวจสอบพบภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป
หรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรก็จะมีสิทธิไม่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา และ
เลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (งานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๗๘๔ ต่อ 309)

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๔/๒๕๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน นั้น

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิเชษฐ เพชรต้น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน/เดือน/ปี	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
หัวข้อ	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
หมายเหตุ	เอกสารแนบ ๑ ฉบับ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางสาวอัจฉรา ทองปาน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง (นายศรุตยา สุทธิรักษ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายธีรพล จันทร์สังสา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	